

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

อ 11111 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 2 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นทักษะการฟัง-พูด ฟังแยกความแตกต่างในเรื่องเสียงและตัวอักษร ฟังสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง การขออนุญาต การโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆกับครูและเพื่อน เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรตามหลักการอ่าน ฟังเขียนตัวอักษร รู้จักลำดับตัวอักษร เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีระเบียบวินัยและแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 12111 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 2 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นทักษะการฟัง-พูดเพิ่มเติม ฟังแยกความแตกต่างของเสียงและตัวอักษร ฟังสนทนาโต้ตอบง่ายๆกับครูและเพื่อนในการเข้าสู่สังคม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง การขออนุญาต เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร อ่านออกเสียงตัวอักษรตามหลักการอ่าน ฟังเขียนตัวอักษร รู้จักลำดับตัวอักษร เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและ

เพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ มีระเบียบวินัยและแสดงกิจกรรมายาทที่ถูกต้อง
เหมาะสม

อ 13111 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)

เวลา 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนอย่างเป็นระบบ ฝึกแยกความแตกต่างในเรื่องเสียงและคำภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนาด้วยภาษาต่างๆใน
การเข้าสู่สังคมและการสื่อสารเบื้องต้น ฝึกการใช้คำสั่ง คำขอร้องและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่างๆ
รอบตัว แสดงความรู้สึกรักของตนเอง เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ฝึกการประสมเสียงเพื่ออ่าน
เป็นคำ ประโยค ข้อความ และบทสนทนาสั้นๆโดยเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน ฝึกเขียนคำและประโยคที่
ผ่านการฟัง-พูดแล้ว รู้จักลำดับตัวอักษรเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้พจนานุกรม เห็นประโยชน์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจน
ขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความ
เป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด
สร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ มีระเบียบวินัยและแสดง
กิจกรรมายาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 14111 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)

เวลา 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆที่เหมาะสมกับวัย เพื่อ
สร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกสนทนาด้วยภาษาต่างๆในการเข้าสู่สังคม
และการสื่อสารเบื้องต้น ฝึกการใช้คำสั่ง คำขอร้อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ขนาด สี รูปร่าง สมาชิกใน
ครอบครัว ช่วงเวลา สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยการฝึกฟัง-พูดกับเพื่อนและครูในรูปแบบ
สถานการณ์จำลอง ฝึกการอ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความ และบทสนทนาสั้นๆ เข้าใจความหมาย ความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมจากข้อความที่อ่าน ฝึกการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึก
เขียนคำ ประโยคที่ได้จากการฟัง-พูด และฝึกเขียนข้อความง่ายๆจากประสบการณ์ตรง เห็นประโยชน์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
ของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจน

ชนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ค่านิยมและแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 15111 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)

เวลา 104 ชั่วโมง/ปี : 4 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆที่เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฟังสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคมและการสื่อสารเบื้องต้น ฟังการใช้คำสั่ง คำขอร้อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและอนาคต การบอกเล่าเรื่องราว การเปรียบเทียบ โดยฝึกฟัง-พูดกับครูและเพื่อนในรูปแบบสถานการณ์จำลอง ฟังการอ่านคำด้วยการเน้นเสียงหนักเบา อ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ เรื่องสั้นได้ถูกต้องตามทำนองเสียง สามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ได้ ฟังการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ ฟังการเขียนคำ ประโยค ข้อความ เรื่องสั้นได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งการฝึกหัดคัดลายมือแบบตัวเขียน เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรม การสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนชนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีระเบียบวินัย และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 16111 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)

เวลา 130 ชั่วโมง/ปี : 5 คาบ/สัปดาห์/ปี

เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค บทสนทนา และข้อความภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฟังสนทนาด้วยภาษาง่ายๆในการเข้าสู่สังคมและการสื่อสารเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักภาษา และมารยาทสังคม โดยฝึกพูดกับเพื่อนและครู ในรูปแบบสถานการณ์จำลองและการรายงานหน้าชั้นเรียน ฟังฟังเสียงเจ้าของภาษา พัฒนาศักยภาพในการอ่านที่มีวงศ์คำศัพท์กว้างขึ้น เน้นการออกเสียงหนักเบาในคำและระดับเสียงสูงต่ำในประโยค ฟังการอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความ เรื่องสั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษา สามารถพัฒนาการจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน การหาความหมายจากบริบท การตีความจากเรื่อง
ที่อ่าน ฝึกความชำนาญในการใช้พจนานุกรม ฉบับภาษาอังกฤษ พัฒนาการเขียนประโยค บทสนทนา ข้อความ
เรื่องสั้น บทโคลงง่ายๆ ฝึกความชำนาญในการเขียนตัวเขียน เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศกับไทย เข้าใจ
ภาษาท่าทาง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าของภาษาตลอดจนขนบธรรมเนียม เทศกาล งานฉลอง
สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียร
พยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มีระเบียบวินัย และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 13121 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English for Communication 1)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คาบ/สัปดาห์/ปี

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
ตลอดจนสำเนียงการออกเสียง เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามคำถาม ตอบ
คำถามโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับวัย ฝึกฝนการพูด
โต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถนำประโยชน์ที่
ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้
ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 14121 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 (English for Communication 2)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คาบ/สัปดาห์/ปี

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
และสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามคำถาม
ตอบคำถาม โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับวัย ฝึกฝนการพูด
โต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิจกรรมายาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 15121 สอนทนาภาษาอังกฤษ 3 (English for Communication 3)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คาบ/สัปดาห์/ปี

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ และสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามคำถาม ตอบคำถาม โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับชั้นเรียน ฝึกฝนการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความแตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และแสดงกิจกรรมายาทที่ถูกต้องเหมาะสม

อ 16121 สอนทนาภาษาอังกฤษ 4 (English for Communication 4)

เวลา 26 ชั่วโมง/ปี : 1 คาบ/สัปดาห์/ปี

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ และสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง การขออนุญาต การถามคำถาม ตอบคำถาม โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นและจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับวัย ฝึกฝนการพูดโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติผ่านเกมทางภาษา เห็นประโยชน์ของการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เข้าใจความแตกต่างของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกในช่วงเทศกาลงานฉลองต่างๆ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นไทย ขณะเรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองและแสดงกิจกรรมายาทที่ถูกต้องเหมาะสม

